

# วิกฤตฝุ่นเหนือทอ้งเที่ยววบ

## 'ตู'บินเชียงใหม่ 'บักตู'นายกฯเดินทางไปตรวจแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่เชียงใหม่วันนี้ □ อ่านต่อหน้า 11

### ● วิกฤตฝุ่น □ ต่อจากหน้า 1

ขณะที่ 9 จว.เหนือค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐานทุกพื้นที่ พบจุดความร้อนมากกว่า 3 พันแห่ง แม่ฮ่องสอนหนักสุด กระทบการท่องเที่ยวอย่างหนักก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ เชียงใหม่ยอดจองห้องพักลดลง 50% ส่วนที่เชียงราย ทอ้งเที่ยววบเช่นกัน ม.แม่ฟ้าหลวงจี้รัฐบาลประกาศพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นเขตภัยพิบัติจากพิษฝุ่น ปลัดทส.เผย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรได้รับผลกระทบ ปัญหาฝุ่นพิษหมอกควันในพื้นที่ 9 จว.เหนือ

### ★ 'บักตู' บินเชียงใหม่แก้ฝุ่นพิษ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 เม.ย. ที่โรงแรมเซ็นทารา นาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ว่า ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ตนติดตามปัญหามาตลอด เป็นเดือนๆ แล้วทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด วันนี้พบว่ายังมีจุดไฟในพื้นที่ป่าจำนวนมาก แม้จะร้องขอความร่วมมือแล้วก็ยังเกิดขึ้นอีก วันนี้รัฐบาลทำอย่างเต็มที่ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในระดับจังหวัด ผู้ว่าฯ ก็ทำอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาที่อยากให้เราช่วยมือกับเราได้คืออะไร สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา การทำความเข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของราชการ ท้องถิ่นและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการหารือร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ วันนี้

รัฐบาลปรึกษาหารือกับประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว แต่ต้องเริ่มจากภายในประเทศของเราไปพร้อมกันด้วย อย่าให้ใครมาบิดเบือนในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ อีก จากนั้นเวลา 10.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการไปตรวจราชการ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เม.ย.เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือว่า ต้องไปดูสถานการณ์ แต่กำชับเจ้าหน้าที่ไปเป็นเดือนแล้ว ซึ่งปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือเกิดจาก 2 สาเหตุ คือไฟป่าและปัญหาในพื้นที่เมือง แม้จะเข้มงวดในการแก้ปัญหาแต่ก็ลดลงได้น้อย จากการตรวจสอบจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยรวมในหลายจังหวัดภาคเหนือและต่างประเทสมิพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 จุด ซึ่งต้องแก้ไขตรงนี้ โดยในเขตเมืองก็ต้องเข้มงวด

### ★ '9 จว.เหนือ' ยังสำคัญฝุ่นพิษ

วันเดียวกัน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 7 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 9 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) คุณภาพอากาศปานกลาง สีเหลือง 1 พื้นที่ ค่าพีเอ็ม 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 44-267 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) ซึ่งค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มก./ลบ.ม. ค่าพีเอ็ม 10 เฉลี่ย 24

ชั่วโมง ระหว่าง 75-268 มก./ลบ.ม. ซึ่งค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

นายประลองกล่าวต่อว่า โดยฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ดังนี้ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 267 มก./ลบ.ม., ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 188 มก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 129 มก./ลบ.ม., ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 89 มก./ลบ.ม., ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 54 มก./ลบ.ม., ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 67 มก./ลบ.ม., ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 80 มก./ลบ.ม., ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 53 มก./ลบ.ม., ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 76 มก./ลบ.ม., ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 72 มก./ลบ.ม., บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 78 มก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 201 มก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 94 มก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 156 มก./ลบ.ม., ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 77 มก./ลบ.ม., ต.บ้านด้อม อ.เมือง จ.พะเยา 123 มก./ลบ.ม. และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 44 มก./ลบ.ม.

พบว่าฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ เชียงราย ลดความหนาแน่นลงเล็กน้อย โดยเมื่อเวลา 08.00 น. กรมควบคุมมลพิษรายงานว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย ปริมาณ 273 มก./ลบ.ม. และค่าพีเอ็ม 10 วัดได้ 280 มก./ลบ.ม. ส่วนเขต อ.เมืองเชียงราย พบมีค่าพีเอ็ม 2.5 ปริมาณ 195 มก./ลบ.ม. และค่าพีเอ็ม 10 ปริมาณ 226 มก./ลบ.ม. ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นโดยด่วนเช่นเดิม

### ★ พิษฝุ่นทอ้งเที่ยวลดฮวบ 20%

ด้านนายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงราย เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดหลังเกิดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในพื้นที่มากขึ้นและสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โดยยังคงมีการลักลอบเผาและเกิดฮอตสปอตอยู่เรื่อยๆ จนเจ้าหน้าที่ต้องออกดับไฟกันอย่างต่อเนื่อง นายกิตติ ทิศสกุล รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปีนี้หนักหนาพอสมควร จึงส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวของจังหวัด ขณะนี้พบว่าอัตราเข้าพักของนักท่องเที่ยวลดลงกว่า 10-20% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชะงักหรือล่องสลับพบว่าออกไปท่องเที่ยวยังนอกพื้นที่ เช่นภาคใต้หรือ



กรุงเทพฯ แทน

## ★ พบจุดความร้อนกว่า 3,000 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาหีบด้วยหมอกควันต่อเนื่องกันอีกครั้งเป็นวันที่ 3-4 แล้ว แม้ช่วงเย็นวานนี้ท้องฟ้าจะโปร่งใสขึ้นบ้างเนื่องจากกระแสลมที่พัดผ่านช่วยทำให้หมอกควันไฟเบาบางลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเผาในพื้นที่ป่าที่ยังมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควันมีความรุนแรง โดยตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. เกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าที่คอกหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว แม้ชาวบ้านอาสาสมัครในพื้นที่และเจ้าหน้าที่จะระดมความร่วมมือกันช่วยดับไฟตลอดคืนที่ผ่านมา แต่ยังคงมีไฟลุกไหม้อยู่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระบุว่าข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS ตรวจพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 1 เม.ย. จำนวน 3,088 จุด โดยจ.แม่ฮ่องสอนพบมากที่สุด 981 จุด รองลงมาจ.เชียงใหม่ 615 จุด จ.เชียงราย 370 จุด จ.ลำปาง 302 จุด จ.น่าน 219 จุด จ.แพร่ 214 จุด จ.ตาก 211 จุด จ.พะเยา 116 จุด และจ.ลำพูน 60 จุด โดยยังไม่นับรวมในพื้นที่ของประเทศพม่าที่อยู่โดยรอบพื้นที่ภาคเหนือของไทยที่หนักกว่าบ้านเราหลายเท่าตัว

ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจ.เชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในด.ช้างเผือก, ด.ศรีภูมิ และด.สุเทพ อ.เมือง กัณฑ์.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ที่ 129 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, และ 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งยังคงเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง

## ★ เชียงใหม่ยังวิกฤตฝุ่นพิษ

ส่วนรายงานจากเว็บไซต์ www.airvisual.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ พบว่าจากการเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ US AQI เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 เม.ย. จ.เชียงใหม่

รั้งอันดับ 3 ของโลก มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 143 โดยจุดวัด ชิดี ประเทศภูเวียง รั้งอันดับ 1 มีค่าเอควิว 224

ขณะเดียวกัน รายงานผลการตรวจวัดจากเว็บ www.cmaqi.org ที่เป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าเมื่อเวลา 10.00 น. ที่สถานีตรวจวัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 277 และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ 227 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหมายถึงอากาศไม่ดีย่างยิ่งวันเดียวกัน นายสุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจ.เชียงใหม่ เพื่อยืนยันมาตรการดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นในการเร่งคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ได้โดยเร็ว ยอมรับว่าเกิดจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่จำนวนมาก เมื่อตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เล็กๆ ส่วนการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั้น ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากการแก้ไขปัญหายังสามารถใช้กลไกตามขั้นตอนปกติได้

## ★ ผวาฝุ่นยอดจองห้องพัก 50 %

วันเดียวกัน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวหลังหารือผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ว่า ขณะนี้คนไทยกังวลเรื่องฝุ่นควันที่ จ.เชียงใหม่ มีการยกเลิกการจองห้องพักประมาณ 10-15% จากช่วง 12 มี.ค.2562 อัตราการจองห้องพักอยู่ที่ประมาณ 82% ของจำนวนห้องพักทั้ง จ.เชียงใหม่ ปัญหาการจองห้องพักลดลงเห็นชัดคือโรงแรมหรือห้องพักที่เชียงดาว แม่ริม ฟาง ที่มีโรงแรม 250 แห่ง จำนวนห้องพัก 20,000 ห้อง มีอัตราการจองลดลงประมาณ 50% ของปีก่อน เบื้องต้นเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ใกล้สถานที่เกิดไฟป่า ทำให้คนไทยไม่กล้าไปพัก ดังนั้นจึงหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝุ่นควันที่มีธรรมชาติความหนาแน่นของพีเอ็ม 2.5 ในช่วงเวลาช่วงเช้าตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไป แต่พอช่วงเที่ยงถึงบ่ายแก่ๆ ปริมาณฝุ่นจะเหลืออยู่เพียง 80-100 มก./ลบ.ม.เท่านั้น

“ททท.จะเสริมความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 6-7 เม.ย. ก่อนเทศกาลสงกรานต์จะมาถึง โดยทำน้ำตก น้ำพุ ในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อชะล้างฝุ่นควัน ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว

สงกรานต์ได้อย่างสบายใจ โดย ททท.ยังเดินหน้ากิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ปกติทุกงาน “ไม่มียกเลิก” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ด้านนางละเอียดนึ่ง ศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมภาคเหนือ กล่าวว่า คาดว่า 2 สัปดาห์แรกเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งเป็นช่วงสงกรานต์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเชียงใหม่ น่าจะลดลงมาก จากสถานการณ์ฝุ่นควัน หรือพีเอ็ม 2.5 ที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ โดยเดือน มี.ค.มีอัตราการจองห้องพักลดลง 5-8% และยอดจองห้องพัก 2 สัปดาห์แรกเดือนเม.ย. มีอัตราการลดลง 15% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการจองเข้ามาประมาณ 80-85% และก่อนเริ่มสงกรานต์ดีก็จะมีเข้ามาประมาณ 70-75% แต่ขณะนี้ยอดจองห้องพักในเชียงใหม่ มีประมาณ 60% เท่านั้น

## ★ ‘ร.10’ ทรงห่วงปัญหาฝุ่น

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานควบคุมได้ดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ในปีนี้มีปัจจัยหลายอย่างทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ หากเจ้าหน้าที่ระดับใดหย่อนประสิทธิภาพ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามนโยบายก็จะพิจารณาลงโทษอย่างเฉียบขาด

ด้านนายโสภณ ทองดี โฆษกทส. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งนายกฯ สั่งการให้ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยให้กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

## ★ เพิ่มจนท.2พันดับไฟป่า

ด้านนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดทส. กล่าวว่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด โดยมีผู้ว่าฯ เป็น

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 2 เมษายน 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10352

Col.Inch: 124.86 Ad Value: 193,533

หัวข้อข่าว: วิกฤตฝุ่นเหนือท้องเที่ยววูบ

หน้า: 1 (ล่าง), 11

PRValue (x3): 580,599

Clip: Full Color

ผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ สั่งการให้ทุกหน่วยงานระดับพื้นที่ภายใต้สังกัดให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ นักวิชาการ รวมถึง สรรพกำลังในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และนายกรัฐมนตรียังจะเดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 เม.ย. ด้วย กระทรวงทรัพยากรฯ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 นาย เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 3 ลำ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ลำ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่และดำเนินการควบคุมป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบทั้งเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนอย่างเข้มข้น

วันเดียวกัน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร. ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กล่าวถึง

กรณีลักลอบเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ต้นเหตุฝุ่นควัน ที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มนายทุน ด้วยนั้นว่า เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมควบคุมมลพิษเป็นหลัก ดำรงเพียงเป็นฝ่ายสนับสนุน ที่ผ่านมายังคุมเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ การสืบสวนสอบสวนไปถึงใคร เป็นนายทุนหรือไม่ อยู่ระหว่างสืบสวน ไปถึงไหนถึงนั้น ตอนนี้นำเงินไปแล้ว 230 กว่าราย ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กวดขัน ดันกำชับตำรวจในทุกพื้นที่ เฝ้าระวังตลอด สั่งไป 50 รอบแล้ว

“เรื่องนี้ถ้าให้เด็ดขาดต้องแก้กฎหมาย ตอนนี้โทษน้อย ส่วนที่กังวลเรื่องนายทุนนั้น ไม่มีปัญหาเรื่องการดำเนินการ ยังไม่มีข้อมูล ตอนนี้ทุกกองบัญชาการดำเนินการอยู่ ไม่มีรายงานว่ามีอุปสรรคเรื่องนายทุนทำให้ทำคดีไม่ได้ หากสืบสวนสอบสวนใครผิดดำเนินการหมด หากทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายก็ดำเนินคดีอาญาได้ด้วย”